

Q & A ถาม-ตอบ งานการเงิน

คำถาม	คำตอบ
1. เอกสารที่ใช้ประกอบเบิกค่าการศึกษาบุตร มีอะไรบ้าง	<p>เอกสารประกอบการเบิกค่าการศึกษาบุตร มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) 2. ใบเสร็จรับเงิน 3. ประกาศของโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา อื่นๆ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น 4. สำเนาใบสูติบัตรของบุตร (ใบเกิด) หรือสำเนาทะเบียนบ้านบุตร ผู้เบิกเซ็นรับรองด้วย 5. สำเนาใบอนุญาตของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีเป็นสถานศึกษาเอกชน 6. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการรับรองบุตรกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ผู้เบิกเซ็นรับรอง 7. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร (แนบทุกครั้งที่ส่งเบิก)
2. เอกสารที่ใช้ประกอบเบิกค่ารักษาพยาบาล มีอะไรบ้าง	<p>เอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล มีดังนี้</p> <p style="color: red;"><u>ใบเสร็จมีอายุ 1 ปี ให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าสถานพยาบาล/โรงพยาบาล ได้ใส่รหัสเบิกจ่ายหรือไม่</u> เนื่องจากการเบิกจ่ายต้องใช้รหัสในการตรวจสอบอัตราการเบิกตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ผู้มีสิทธิ (ผู้เบิก) เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยให้แนบเอกสารประกอบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ผู้มีสิทธิ (เบิกค่ารักษาสำหรับตนเอง) <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 1.2 ใบเสร็จรับเงิน 1.3 หากเปลี่ยนชื่อให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี) <p>กรณีเจ้าของสิทธิไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือพิการ ให้แนบสำเนาคำสั่งศาลสั่งให้มีผู้ดูแลด้วยทุกครั้ง</p> 2.2 คู่สมรส <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 2.2 ใบเสร็จรับเงิน 2.3 สำเนาทะเบียนสมรส 2.4 สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านคู่สมรส

	<p>3.3 บิดา - มารดา</p> <p>3.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131</p> <p>3.2 ใบเสร็จรับเงิน</p> <p>3.3 สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสิทธิ (ผู้เบิก) <u>หากในสำเนาทะเบียนไม่ได้ระบุเลขที่บัตรประชาชนของบิดา/มารดา ให้แนบสำเนาบัตรของบิดา/มารดา เนื่องจากระบุในการเบิก</u></p> <p>4.4 บุตร (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หากอายุเกิน 20 ปีไม่สามารถเบิกได้)</p> <p>4.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131</p> <p>4.2 ใบเสร็จรับเงิน</p> <p>4.3 สำเนาทะเบียนบ้านบุตร หรือสำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)</p>
<p>3. เอกสารขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ มีอะไรบ้าง</p>	<p>เอกสารการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แบบ สรจ.3 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด 4. สำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน 2 ชุด